

แฟนฯเทใจ 'นั้'อนันต์หนุ่มดอย! คะแนนลุ้นไม้ค้ทองคำได้เงินล้าน

คะแนนท่วมท้น คนไทยเทใจให้ 'นั้-อนันต์' หนุ่มดอยชาวปกากะญอคว้าแชมป์ ★ มีต่อหน้า 14

แฟนฯเทใจ ☆ ต่อจากหน้า 1

“ไม้ค้ทองคำ 6” รับรางวัลเงินสด 1 ล้านบาท พร้อมด้วยรางวัล รถกระบะ และรถแทรกเตอร์ อย่างละ 1 คัน เผยความตั้งใจนำเงินรางวัลไปสร้างบ้านให้แม่ รวมถึงตอบแทนคุณโรงเรียนด้วยการซื้ออุปกรณ์ที่ยังขาดอยู่และเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเอง

ปิดฉากไปเรียบร้อยสำหรับการแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่งรายการไม้ค้ทองคำ ครั้งที่ 6 หลังผู้เข้าแข่งขันขับเคี่ยวมาหลายสัปดาห์ โดยเมื่อช่วงเย็นวันที่ 4 ก.พ. ที่สตูดิโอเวิร์คคอปย์ ปทุมธานี มีแข่งขันโค้งสุดท้ายที่ประกวดเพลงลูกทุ่งไม้ค้ทองคำ ครั้งที่ 6 รอบตัดสิน ที่เหลือผู้เข้าแข่งขันแค่ 4 คนที่ฝ่าด่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้แก่ M1 เชน-กษมทร์ อุปรีมาศ M2 ป้อม-ผทัยมาศ สวาทโพธิ์กลาง M3 นั้-อนันต์ อาศัยไพรพนา และ M4 ปะเป็ง-พลอยชมพู ลอมเสรษฐี กติกาในการชิงชนะเลิศ แบ่งเป็น 3 รอบ ได้แก่ รอบเพลงช้า เพลงเร็ว และเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อให้ทั้ง 4 คนสุดท้ายร้องโดยเฉพาะ คะแนนการแข่งขันจะมาจาก การเก็บคะแนนโหวตทั้ง 3 รอบจากคนไทยทั่วประเทศ ผ่านการส่งเอสเอ็มเอสผลปรากฏว่า M3 หนุ่มชาวดอย นั้-อนันต์ อาศัยไพรพนา ได้คะแนนสูงสุดเป็นเอกฉันท์ ทำให้ “หนุ่มนั้” จากชนเผ่ากะเหรี่ยงปกากะญอ จ.ตาก ฉายาหนุ่มน้อยจากป่าใหญ่

คว้าเงินล้าน นั้-อนันต์ อาศัยไพรพนา หนุ่มชนเผ่าปกากะญอ จากหมู่บ้านแม่ตอ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โชว์ลูกคอและน้ำเสียงเป็นที่ประทับใจผู้ชมทั่วประเทศ จนได้รับคะแนนโหวตล้นหลาม คว้าแชมป์ประกวดเพลงลูกทุ่งไม้ค้ทองคำ ครั้งที่ 6 รับเงิน 1 ล้านบาท.

ผู้หลงรักในเสียงเพลง เอาชนะใจคนไทยทั่วประเทศ เเทใจส่งคะแนนโหวตให้ได้ว่าแชมป์ไม้ค้ทองคำ 6 ไปครองได้อย่างเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนโหวตสูงสุด ทั้งห่างอันดับอื่นๆอย่างเห็นได้ชัด จนเป็นที่หนึ่งมาตลอด 1 สัปดาห์ของการแข่งขัน

ทั้งนี้ ผู้คว้าตำแหน่งแชมป์ไม้ค้ทองคำ คนที่ 6 ของประเทศไทยไปครอง จะได้รับรางวัลประกอบด้วย ถ้วยรางวัลจากรายการ และเงินสดจากเอ็น เอ็น จำนวน 1,000,000 บาท รถกระบะนิวา มิตรบุษิ ไซโรทัน 1 คัน และแทรกเตอร์ คูโบต้า รุ่น L4018 จำนวน 1 คัน ขณะที่รองแชมป์อันดับที่ 1 ได้รับเงินสด 100,000 บาท รองแชมป์อันดับที่ 2 และ 3 ได้รับเงินสด 50,000 บาท และทั้ง 4 คนจะได้เป็นศิลปินในสังกัดยูงข้าวเรคคอร์ด

สำหรับเส้นทางการแข่งขันของหนุ่มชาวดอย “อนันต์” บนเวทีไม้ค้ทองคำ 6 กับการนำเพลงลูกทุ่งเพื่อมาสะกดใจคณะกรรมการและผู้ชมทั่วประเทศ ในทุกรอบ ได้แก่ เพลง “แต่แม่” “เธอคือดวงใจ” “ต้องมีสักวัน” “แทนความคิดถึง” “จากคนที่รักเธอ” “รักคุณยิ่งกว่าใคร” และเพลง “พระจันทร์ไม่เต็มดวง” เป็นเพลงแต่งขึ้นมาใหม่เพื่อมาใช้ในการแข่งขัน รอบสุดท้าย และเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงความเป็น “อนันต์” เด็กหนุ่มชาวดอยผู้มีความฝันความกล้า และหลงรักในเสียงเพลงได้อย่างดี

ความเป็นมาของ “นั้-อนันต์ อาศัยไพรพนา” เด็กหนุ่มอายุ 19 ปี ชนเผ่ากะเหรี่ยงปกากะญอ จากหมู่บ้านแม่ตอ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ระบุว่า กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอุสุวิทยา อ.ท่าสองยาง และในการเดินทางไปโรงเรียน หนุ่มนั้ ต้องเดินเท้าถึง 10 กม. ขึ้นเขาลงห้วยทุกวัน เพราะ

หมู่บ้านที่อาศัยอยู่ไกลและมีแค่ 5 คร้วเรือนเท่านั้น ในหมู่บ้านยังไม่มีน้ำ ไม่มีไฟ ใช้เทียนและการก่อไฟ ในการดำรงชีวิต ความหวังของหนุ่มนั้คือ การมีถนนตัดผ่านเพื่อใช้ในการเดินทาง ยิ่งโดยเฉพาะ ยามวิกาลเมื่อแม่ป่วยหนัก (เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ) อนันต์ต้องหามแม่เดินเท้าข้ามเขาระยะทางหลาย กิโลเมตรเพื่อไปขึ้นรถและเดินทางต่อไปโรงพยาบาลในเมือง

“ผมไม่ได้เสียใจที่เกิดมาลำบาก แต่ดีใจมากกว่าที่ได้เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ ถึงแม้บ้านผมจะไม่มีไฟฟ้าใช้ แต่ได้อยู่กับพ่อแม่ และได้ร้องเพลง ได้อยู่กับสิ่งที่ผมรักก็มีความสุขแล้ว” อนันต์ให้สัมภาษณ์ไว้ในช่วงแรกของการแข่งขัน พร้อมระบุเหตุผลที่เข้าร่วมแข่งขันในรายการไม้ค้ทองคำ 6 ก็เพื่อตามหาความฝันของตัวเองในฐานะที่เกิดมาเป็นลูกของพ่อแม่ และจะทำให้ดีที่สุดเพื่อจะได้ทำให้พ่อแม่สบาย ด้วยความที่เป็นคนชอบร้องเพลงและมีคุณครูที่โรงเรียนคอยช่วยสอนการขับร้องและการออกเสียงภาษาไทยในการร้องเพลง ที่ถูกต้องมาโดยตลอด จึงส่งผลให้นันต์สามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนและคล่องพอสมควร

ด้านหนุ่มอนันต์กล่าวถึงความตั้งใจกับเงินรางวัลที่ได้รับว่า ส่วนหนึ่งจะไปสร้างบ้านให้แม่ อีกส่วนหนึ่งอยากจะซื้ออะไรสักอย่างเพื่อเป็นการตอบแทนให้กับโรงเรียนที่เรียนอยู่ เช่น ห้องเรียน ไม่มีพัดลมก็จะซื้อพัดลมให้ และที่เหลือจะเก็บเอาไว้เป็นทุนการศึกษาให้กับตัวเอง

